

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TTĐVNN
V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

Tuần Giáo, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo kết quả giám sát và báo cáo dịch bệnh của Chi cục Thú y: Từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 06/5/2021 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện (bao gồm cả mắc mới và tái phát) tại 50 hộ chăn nuôi ở 16 thôn, bản của 12 xã thuộc các huyện gồm: Điện Biên, Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay với tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 165 con, trọng lượng 7.238 kg, trong đó có 02 hộ chăn nuôi lợn với số lượng lớn (01 hộ 47 con và 01 hộ 39 con) trọng lượng lợn thịt có con 90 kg/con; Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến nay số lượng lợn tiêu hủy là 236 con, trọng lượng tiêu hủy 10.108 kg.

Đến thời điểm tại, trên địa bàn huyện Tuần Giáo chưa có ca bệnh nào mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy song nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao, do vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh, virus gây bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường, lợn khỏi bệnh nhưng có khả năng mang và bài thải virus ra môi trường trong thời gian dài, trong khi trên địa bàn huyện, chăn nuôi lợn nhỏ lẻ là chủ yếu, khó áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó, do áp lực của nuôi tái đàn, tăng đàn cũng như giá thịt lợn, con giống lợn luôn ở mức cao cộng với sự lơ là, chủ quan một bộ phận người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch.

Thực hiện Văn bản số 867/SNN-TY ngày 07/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện; không chủ quan, lơ là để dịch tái phát và lây lan diện rộng, trong đó cần chú trọng một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo công chức chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên đàn lợn nhất là khu vực tập trung chăn nuôi,

khu vực nguy cơ cao, ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời dứt điểm ngay khi dịch bệnh phát sinh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Tổ chức triển khai thực hiện khai báo chăn nuôi, cập nhật kê khai hoạt động chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi 2018; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 412/SNN-CNTS ngày 11/3/2021 về tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; thận trọng khi nuôi tái đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi, hạn chế người và các phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; thông báo cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh; không buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh, không rõ nguồn gốc, không vứt xác lợn ốm, chết, sản phẩm của lợn ra môi trường.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y, nhập lậu bất hợp pháp qua địa bàn.

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình bệnh DTLCP; căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y đề chủ động tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo về phòng, chống bệnh DTLCP.

Phối hợp với UBND cấp xã thực hiện giám sát dịch bệnh động vật và tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.

Việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP thực hiện theo cấp thôn bản: thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP thực hiện đối với hộ, cơ sở chăn nuôi đầu tiên khi phát hiện lợn ốm, chết nghi mắc bệnh DTLCP tại các thôn bản chưa có dịch để gửi xét nghiệm nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát giết mổ, ngăn chặn việc đưa vào giết mổ, buôn bán lợn mắc bệnh, lợn chết làm lây lan dịch bệnh; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc theo kế hoạch của huyện.

Phối hợp với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, theo dõi thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để chủ động tham mưu UBND huyện văn bản và các giải pháp chỉ đạo về phòng, chống bệnh DTLCP.

3. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2

Tăng cường tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; không để động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển vào địa bàn; tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn bất hợp pháp qua địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng để người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Nhận được Văn bản này, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện (b/c)
- L/đ UBND huyện
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN